

ด่วนที่สุด

ที่ ชม ๐๐๓๗.๒/ว ๒๕๖๕



ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐

๕

มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๙๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ (ฝ่ายทหาร) ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหาร ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดการประชุม ครั้งที่ ๑๙๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยประธานได้มีข้อสั่งการและ ประเด็นประสานงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับส่วนราชการและอำเภอ

ในการนี้ เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ส่วนราชการและอำเภอพิจารณาดำเนินการตามมติและข้อสั่งการ ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประจัญ ปรัชญ์สกุล)

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

ผู้กำกับบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐๓

ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ ๑๙๑/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ	มติที่ประชุม / ข้อสั่งการ / ประเด็นประสานงาน / ภารกิจที่มอบหมาย	ผู้รับผิดชอบ
๑	<p>การบริหารจัดการวัคซีน</p> <p>๑. จากการบริหารการฉีดวัคซีนของจังหวัดเชียงใหม่ พบว่ามีประชากรที่ฉีดวัคซีนแล้วมากกว่า ๘๙% ของประชากรจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าพึงพอใจ ซึ่งเหลือประมาณ ๙,๙๑๔ เข็ม จึงจะครบ ๙๐% ดังนั้น เพื่อเป็นการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 สายพันธุ์ Omicron จึงขอเน้นย้ำให้ทุกอำเภอเร่งประชาสัมพันธ์และสร้างการตระหนักรู้ในการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง และขอให้เร่งดำเนินการฉีดวัคซีนโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่</p> <p>๒. เนื่องจากมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อจากโรคโควิด - 19 สายพันธุ์ Omicron อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในห้วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ ที่มีการเดินทางกลับภูมิลำเนา และการรวมตัวของคนจำนวนมาก ดังนั้น มอบหมายให้ผู้บริหารสาธารณสุขในทุกพื้นที่ ให้อยู่ในพื้นที่ในห้วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ เพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่ของตนเองและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 สายพันธุ์ Omicron อย่างใกล้ชิด และขอให้ทุกศูนย์ฉีดวัคซีนดำเนินการฉีดวัคซีนในห้วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๑. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๒. ปลัดจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๓. นายอำเภอทุกอำเภอ</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่</p>
๒	<p>การขอจัดกิจกรรมการรวมคนจำนวนมาก</p> <p>๑. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบให้จัดกิจกรรมตามที่คณะทำงานติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เสนอ จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้</p> <p>๑) กิจกรรมจัดแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo 2021</p> <p>๒) กิจกรรมวิ่งเทรลในภูมิภาค ตามรอยโป่งแยงเทรล ปีที่ ๔</p> <p>๓) กิจกรรมพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</p> <p>๒. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบให้จัดกิจกรรมสอดคล้องบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง</p> <p>ทั้งนี้ เน้นย้ำให้ดำเนินการตามมาตรการ Covid Free Setting และมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด</p>	<p>ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่</p>
๓	<p>คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบให้ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว จำนวน ๑ แห่ง คือ พื้นที่บ้านสบอมแฮด อ.อมก๋อย โดยขอให้ ศปก. ในพื้นที่ กำกับดูแลและเฝ้าติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 และรายงานต่อคณะทำงานติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทราบด้วย</p>	<p>ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>

ลำดับ	มติที่ประชุม / ข้อเสนอการ / ประเด็นประสานงาน / ภารกิจที่มอบหมาย	ผู้รับผิดชอบ
๔	<p>คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบให้สถานศึกษาเปิดการเรียนการสอนแบบปกติ On Site จำนวน ๑๗๓ แห่ง ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ จำแนกได้ ๓ กลุ่ม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. สถานศึกษาขออนุญาตเปิดเรียนในรูปแบบปกติ (On Site) ทุกระดับชั้น จำนวน ๑๒๖ แห่ง ๒. สถานศึกษาขออนุญาตเปิดเรียนในรูปแบบปกติ (On Site) เฉพาะระดับชั้น จำนวน ๔๖ แห่ง ๓. สถานศึกษาขออนุญาตเปิดเรียนในรูปแบบปกติ (On Site) ทุกระดับชั้น ครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ จำนวน ๑ แห่ง <p>ทั้งนี้ ขอให้สถานศึกษาดำเนินการตามมาตรการและหลักเกณฑ์ต่างๆ อย่างเคร่งครัด รวมถึงเน้นย้ำมาตรการ Universal Prevention ให้นักเรียนถือปฏิบัติ และให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ตรวจสอบติดตามและกำกับดูแล พร้อมทั้งรายงานผลให้คณะทำงานติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่องด้วย</p>	ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
๕	<p>มาตรการ Covid Free Setting สำหรับสถานประกอบการร้านอาหารที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. มอบหมายให้คณะทำงานกำกับติดตามการดำเนินงานตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจสอบประเมินร้านอาหารที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้ให้มีการปฏิบัติตามมาตรการ Covid Free Setting อย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้จัดทำสรุปผลการตรวจประเมินเพื่อสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ จะได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ในสถานประกอบการร้านอาหารที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ ๒. มอบหมาย สปก.อำเภอทุกอำเภอ โดยเฉพาะ สปก.อำเภอ พื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ตรวจสอบติดตามและกำกับดูแลร้านอาหารในพื้นที่ให้ดำเนินการตามมาตรการที่ทางจังหวัดกำหนดอย่างเคร่งครัดในห้วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ 	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ ๒. คณะทำงานกำกับติดตามการดำเนินงานตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ๓. สปก.อำเภอทุกอำเภอ
๖	<p>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นำเสนอข้อสั่งการจาก PHEOC กระทรวงสาธารณสุข ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันโรคโควิด - 19 สายพันธุ์ Omicron เนื่องจากในห้วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ มีการเคลื่อนไหวของประชาชนจำนวนมาก ทั้งการกลับภูมิลำเนาและการท่องเที่ยว โดยขอให้มีการตรวจ ATK เชิงรุก และจุดฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด - 19 ณ สถานที่สำหรับเดินทางเข้า-ออก จังหวัดเชียงใหม่ อาทิ สนามบิน สถานีขนส่งและสถานีรถไฟ</p> <p>ในการนี้ ได้มีการมอบหมาย ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และเทศบาลนครเชียงใหม่ ดำเนินการตั้งจุดฉีดวัคซีนและตรวจ ATK เชิงรุก ณ สถานที่สำหรับเดินทางเข้า-ออก จังหวัดเชียงใหม่ 	<ol style="list-style-type: none"> ๑. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ๒. ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ๓. นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

ลำดับ	มติที่ประชุม / ข้อเสนอ / ประเด็นประสานงาน / ภารกิจที่มอบหมาย	ผู้รับผิดชอบ
	๒. มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ทำการประชาสัมพันธ์และสื่อสารให้ประชาชนเข้ารับบริการฉีดวัคซีนและตรวจ ATK ก่อนกลับภูมิลำเนา/ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อความปลอดภัยของตนเองและครอบครัว	

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ ๑๙๑/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔